



แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts

เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสี่เทา
และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ (Dos & Don'ts)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ ที่ ๗๔๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ มีความเข้าใจในประมวลจริยธรรม สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม จึงได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานที่ควรทำหรือไม่ควรทำ ดังนี้

หลักการ/ค่านิยม	ข้อควรทำ (Dos)	ข้อไม่ควรทำ (Don'ts)
๑. ดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ	<ul style="list-style-type: none"> - ตระหนักในบทบาทหน้าที่ข้าราชการที่ดี - ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบรวดเร็ว เต็มกำลังความสามารถและกล้ารับผิดชอบในความผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ - เสียสละและอุทิศตนในการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ประพฤติปฏิบัติตนโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่องาน องค์กร และประชาชน -ใช้อำนาจหน้าที่ในการที่อาจก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการปฏิบัติงาน - ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ
๒. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและพร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงระเบียบข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จนเกิดผลเสียต่อราชการ - ใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ใดผู้หนึ่ง
๓. ให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม - ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ และสร้างความประทับใจแก่ประชาชนผู้มารับบริการ - ตระหนัก เคารพและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดความเห็นส่วนตัวมาใช้ในการเลือกปฏิบัติราชการ - ปฏิบัติราชการโดยใช้ออคติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง - กระทำการละเว้นหรือละเมิดกฎหมายในการปฏิบัติราชการ - ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นหรือรับรู้รับทราบการกระทำที่เป็นการละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

หลักการ/ค่านิยม	ข้อควรทำ (Dos)	ข้อไม่ควรทำ (Don'ts)
๔. ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า	- ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายอย่างดีที่สุด	- ปฏิบัติหน้าที่ตามความพอใจ ไม่พยายามอย่างเต็มความสามารถที่มีอยู่
๕. พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ	- รักษามาตรฐานการทำงานที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น	- ละเลยการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ไม่ชวนขอหาความรู้ หรือทำความเข้าใจต่อระเบียบ ข้อกฎหมายที่ออกใหม่ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน